

Pow Wow

POW WOW cũng còn có tên khác là Pau Wau nghĩa là Lãnh đạo Tinh thần. Đây là một cuộc tổ chức hàng năm của người Mỹ chính gốc (Mọi da đỏ) để trưng bày những sinh hoạt cổ truyền của bộ lạc và đồng thời gây quỹ cho bộ lạc. Những hình ảnh trong bài này chụp ngày 24 và 25 tháng 5 năm 2008 tại bộ lạc Upper Mattaponi thuộc quận Kingwilliam, tiểu bang Virginia. Đương kim lãnh tụ Kenneth Adam (Hình bên phía trái) đã từng tham chiến ở Việt-nam vào năm 1967. Nhiệm kỳ của lãnh tụ là 4 năm và có quyền tái cử thêm một nhiệm kỳ.



Bộ lạc Upper Mattaponi được xác nhận bởi chính quyền của tiểu bang Virginia vào ngày 25 tháng 3 năm 1983 nhưng chính phủ liên bang không chấp nhận họ một cách dễ dàng. Ông Kenneth Adam đã đệ trình thỉnh thư lên quốc hội ngày 9 tháng 10 năm 2002 và họ đang đợi chờ kết quả.

Hàng năm vào cuối tuần trước ngày lễ chiến sĩ trận vong của Hoa Kỳ, bộ lạc Upper Mattaponi tổ chức Pow Wow. Các nhà sưu tầm sản phẩm của dân thiểu số mang đến trưng bày và bán cho người tham viếng. Họ thiết lập những túp liều trên một mảnh đất khá rộng lớn và trưng bày theo thẩm mỹ của họ:





Du khách có thể tìm thấy những trang sức:



Hay các loại quần áo của dân tộc thiểu số:



Cùng với những cái nón tân thời cũng như của sắc tộc:



Bộ lạc Upper Mattaponi cũng trưng bày và bán đồ kỷ niệm như áo lót ngắn tay (T-shirt) và nón của cầu thủ bóng chày (baseball hat) với giá tượng trưng:



Du khách cũng có thể dừng chân nơi những sạp nhỏ để mua thức ăn và nước uống. Những người phụ giúp nấu nướng và bán thực phẩm đều là người tình nguyện. Gia đình Trần-Lâm Phát từng đến đây phụ giúp họ trên 15 năm.

Các món ăn đều làm tại đây như bánh chiên:





Hamburger, hot dog:



Hay là cá chiên tẩm bột:





Lễ khai mạc bắt đầu bằng lễ chào quốc kỳ, phút mặc niệm của bộ lạc và cầu nguyện cho các chiến sĩ đang chiến đấu ngoài trận tuyến:



Chú thích: Người mặc thường phục trong hình là cựu thủ lĩnh Edmond Adam (1992-2000).

Tiếp nối là phần khiêu vũ của bộ lạc. Họ không dùng đàn mà chỉ sử dụng trống. Họ hát theo nhịp trống. Tiếng trống làm điếc lỗ tai nếu đứng gần bên giàn trống:



Những vũ điệu của sắc tộc lôi cuốn nhiều khán thính giả, họ kiên nhẫn đợi chờ dưới cơn nắng hè ở Virginia:



Các nam nữ vũ viên múa theo vòng tròn, theo chiều kim đồng hồ và ăn khớp với lời ca và nhịp trống:



Vũ viên có thể là cậu bé trẻ tuổi:



Hay những chàng trai khỏe mạnh:



Hoặc những cô thiếu nữ xinh tươi:



Virginia ngày 25 tháng 5 năm 2008
Trần-Lâm Phát